



# คุณลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม (ตอนจบ)

## การจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิในเครื่องหมาย

เจ้าของเครื่องหมายย่อมมีสิทธิที่จะจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิในเครื่องหมายของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยมิชอบใจดังนี้

1 ต้องระบุด้วยว่า เป็นการโอนพร้อมกับการที่เกี่ยวกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ หรือโอนเฉพาะเครื่องหมายแต่เพียงอย่างเดียว

2 หากเครื่องหมายที่จะโอนนั้นมีการจดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุด จะโอนได้ต้องโอนเครื่องหมายทั้งชุดพร้อมกันด้วย

3 จะต้องจดทะเบียนการโอนนั้นต่อนายทะเบียน จึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

แต่สำหรับเครื่องหมายรับรองนั้น ถ้าจะโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรอง ผู้รับโอนเครื่องหมายรับรองจะต้องสามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองด้วย

การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับโอนต้องแสดงความสามารถต่อนายทะเบียน เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น ผู้จดทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะในการที่จะรับรองสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้ ดังนั้น ผู้รับโอนที่จะขอรับโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองมาจากเจ้าของเดิม ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรองสินค้าหรือบริการ ตามที่ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน

## การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมาย

เมื่อกฎหมายให้สิทธิผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น แม้แต่เพียงผู้เดียวแล้ว หากจะมีให้เจ้าของยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นด้วย จะเป็นการขัดต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ ในการแสวงหาประโยชน์ที่ควรได้จากการใช้เครื่องหมาย ซึ่งย่อมไม่เป็นธรรมและเป็นการขัดขวาง

หากท่านได้จดทะเบียนเครื่องหมายไว้แล้ว แต่ท่านมิได้นำเครื่องหมายนั้นออกใช้ให้ทำเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าหรือการบริการที่ไม่มีมาตรฐานที่ดี ท่านไม่อาจได้รับประโยชน์ใดๆ จากการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้เลย เพราะเครื่องหมายนั้นยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มคุณค่า ถ้าท่านไปใช้กับสินค้าหรือการบริการที่ประกับใจผู้บริโภค



ในการประกอบธุรกิจของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการนั้น เจ้าของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ ย่อมอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ประสงค์จะใช้เครื่องหมายนั้น สำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ โดยทำหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายรับรอง ผู้ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ไปรับรองสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น จะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายรับรองนั้นไม่ได้ และเมื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรองได้ไปรับรองสินค้าหรือบริการของผู้ใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองนั้นควบ

